



# สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

28 ตุลาคม 2567



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>นโยบาย</b></p> <p><b>ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (มติชน, สยามรัฐ, เดลินิวส์, บ้านเมือง, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยรัฐ, ผจก., บ้านเมือง, แนวหน้า, inn, thailandplus, tnn, thaitabloid, trueid, , newtv, thebetter, mcot) นสพ. แนวหน้า</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สร. กล่าวว่า นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สร. และนายเดชอิศม์ ขาวทอง รมช.สร. มีความห่วงใยประชาชนที่เดินทางมาเฝ้ารับเสด็จฯ ในงานพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ที่วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร ได้ก้ำกั๊บให้สร.การร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง โดยจัดทีมแพทย์ประจำจุดปฐมพยาบาลตลอดเส้นทางขบวนพยุหยาตราทางชลมารค รวม 19 จุด ทีมสาธารณสุขเกือบ 271 คน เริ่มตั้งแต่ 10.00 น. จนเสร็จสิ้นพระราชพิธี มีผู้รับบริการทางการแพทย์กว่า 1.5 หมื่นราย ส่วนใหญ่ขอรับยาตาม/แอมโมเนีย และมีอาการปวดศีรษะมากที่สุด ส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉิน 4 รายอาการได้อย่างทันที่อยู่ที่อยู่ในความดูแลของแพทย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ มติชน</p> <p>- นพ.กิตติศักดิ์ อักษรวงศ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมดูแลสุขภาพจิตของประชาชนในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ว่า ได้จัดทีมปฏิบัติงาน 36 คน ทั้งทีมประเมินคัดกรองสุขภาพจิต และเฝ้าระวังด้านจิตเวช ประจำจุดคัดกรองวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร 1 จุด และกระจายทีมเคลื่อนที่ 16 จุด โดยเป็นเจ้าหน้าที่จากสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา สถาบันกัลยาธรรมาภรณ์ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ สถาบันราชานุกูล และรพ.ศรีธัญญา มีหน่วยจากสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา ปฏิบัติการร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการร่วมจากส่วนหน้า ณ รร.ประถมนทวิธาภิเศก และกองบริหารระบบบริการสุขภาพจิตเป็นศูนย์กลางประสานงาน หากพบกรณีที่เร่งด่วนจะประสานตำรวจท่องเที่ยว นำส่งสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาต่อไป</p>	
<p><b>นโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (Hfocus, แนวหน้า, ไทยรัฐ, มติชน , กรุงเทพธุรกิจ)</p> <p>- นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. กล่าวถึงการบริหารจัดการงบประมาณหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในปี 2568 แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1.การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบัตรทองภายใต้นโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ และ 2. การปรับปรุงระบบและกลไกการจ่าย เพิ่มงบประมาณเพื่อตอบสนองต่อเสียงสะท้อนของหน่วยบริการ การขยายสิทธิประโยชน์ต่อเนื่องจากปี 2567 และการเพิ่มสิทธิประโยชน์ใหม่ รวมถึงการปรับปรุงกลไกการจ่ายค่าบริการสำหรับคลินิกชุมชนอบอุ่นในกรุงเทพฯ และใช้ระบบใบส่งตัวอิเล็กทรอนิกส์เพื่อความสะดวกของผู้ป่วยที่ไม่มีใบส่งตัวแต่จำเป็นต้องรับการรักษา ที่รพ. ให้โทรสายด่วนสปสช. 1330 จะมีเจ้าหน้าที่ประสานออกใบส่งตัวอิเล็กทรอนิกส์ให้</p> <p>พญ.ลลิตยา กองคำ รองเลขาธิการ สปสช. กล่าวถึงการตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีในกลุ่มเสียงสูงและประชาชนทั่วไปที่เกิดก่อนปี 2535 โดยมีการตรวจคัดกรองในปี 2566-2567 แล้วกว่า 1.79 ล้านคน พบผู้ต้องเข้าตรวจยืนยัน 22,089 คน ทั้งนี้ยังพบว่าจำนวนผู้ได้รับการตรวจยังต่ำกว่าความครอบคลุมที่ต้องการ จึงมีแผนเร่งรัดการคัดกรองเพื่อกำจัดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีภายในปี 2573 ตามเป้าหมายขององค์การอนามัยโลก</p> <p>นอกจากนี้ นพ.ไกรสุข เพชรสมบูรณ์ นพ.สสจ.พิษณุโลก กล่าวถึงปัญหาการลดอัตราการเบิกจ่ายงบผู้ป่วยในที่ สปสช. ประกาศลดเหลือ 7,000 บาทต่อหัว ซึ่งขัดต่อเจตนารมณ์ของนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สร. ที่มีนโยบายชัดเจนว่าปี 2567 ให้ สปสช.ยังคงค่านวดวงเงินในระดับประเทศอยู่ที่ 8,350 บาทต่อหัว และผลักดันให้มีการสนับสนุนงบกลางกว่า 5,900 ล้านบาทเพื่อให้คงการจ่ายในอัตราเดิม และในปี 2568 ได้เพิ่มงบประมาณรายหัวผู้ป่วยในจาก 1,528.54 บาท เป็น 1,790.73 บาท คิดเป็นวงเงินกว่า 12,000 ล้านบาท พร้อมยืนยันให้คงอัตราเดิมเพื่อรักษาคุณภาพการบริการ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<div data-bbox="108 138 178 210" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="183 152 454 190"><b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b></p> <p data-bbox="103 224 359 257"><b>พลุยักษ์ระเบิดในงานกฐิน</b></p> <p data-bbox="103 268 1316 347"><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (มติชน, ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, ข่าวหุ้น, บ้านเมือง, ผจก., mcot, sondhitalk, hfocus, newtv)</p> <p data-bbox="103 369 1316 638">- น.ส.ตรีชฎา ศรีธาดา โฆษก สธ. ฝ่ายการเมือง เผยกรณีพลุยักษ์ระเบิดในงานฉลองบุญกฐินที่บ้านเก่าน้อย หมู่ 3 ต.เจ้าท่า อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ เมื่อคืนวันที่ 25 ต.ค.ที่ผ่านมา มีรายงานผู้เสียชีวิต 4 ราย บาดเจ็บเกือบ 10 ราย รพ.สธ. เป็นห่วงและสั่งการให้ดูแลรักษาผู้บาดเจ็บอย่างเต็มที่ และให้อธิบดีกรมสุขภาพจิต ส่งทีม MCATT จ.กาฬสินธุ์ และอ.กมลาไสย ดูแลปฐมพยาบาลทางจิตใจ ณ จุดบัญชาการ ณ วัดบ้านเก่าน้อยโนนรัง ต.ท่าใหม่ เขี่ยมบ้านผู้เสียชีวิตและเยี่ยมผู้บาดเจ็บที่อยู่ในรพ. ซึ่งสธ.ให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้ที่สูญเสียคนในครอบครัว ผู้บาดเจ็บ และผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ขณะเกิดเหตุพลุยักษ์ระเบิด</p> <p data-bbox="103 660 438 694"><b>บริหารอัตราร่างพนักงานราชการ</b></p> <p data-bbox="103 705 630 739"><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (hfocus, thecoverage)</p> <p data-bbox="103 750 1316 1131">- นพ.ภูวนเดช สุระโคตร รองปลัด สธ. ลงนามคำสั่งถึงผู้ตรวจราชการ สธ. เขตสุขภาพที่ 1-12 เรื่อง การบริหารอัตราร่างพนักงานราชการ โดยแจ้งให้หน่วยงานรายงานสถานะการสรรหาและการเลือกสรรของอัตราร่างพนักงานราชการ ตำแหน่ง เกสซ์กร และตำแหน่งอื่นๆ ภายใน 18 ต.ค.67 ระบุว่า 1) ระวังการใช้อัตราร่างของหน่วยงานภูมิภาคและจะนำไปบริหารจัดการในภาพรวมเพื่อรองรับความต้องการเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์ของ สป.สธ. 2) กรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ รอบที่ 6 (ปีงบประมาณ 2568-2571) คกก. กำหนดให้กรอบอัตรากำลังพนักงานราชการที่ทดแทนจากการเกษียณอายุของข้าราชการสามารถเปลี่ยนตำแหน่งข้ามกลุ่มงานได้ 3) กรอบอัตรากำลังพนักงานราชการที่ทดแทนจากสำนักงานฯ มีจำนวนมาก ขอให้แจ้งหน่วยงานในสังกัดเร่งรัดจ้างงานให้ครบ 4) หน่วยงานที่ต้องการจ้างเกสซ์กร ขอรับจัดสรรโควตาเพื่อรองรับการจ้างงาน นศ. เกสซ์ศาสตร์ผู้เลือกมาชดใช้ทุน สป.สธ. ประจำปี 2568 ช่วงเดือน ม.ค-ก.พ.68</p> <p data-bbox="103 1153 263 1187"><b>การบริโภคองุ่น</b></p> <p data-bbox="103 1198 869 1232"><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ryt9, newswit, thaipr, thailand4) นสพ.มติชน</p> <p data-bbox="103 1243 1316 1377">- พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมอนามัย เตือนผู้ป่วยโรคเบาหวานให้กินองุ่นอย่างระมัดระวัง เนื่องจากมีน้ำตาลธรรมชาติสูง การกินในปริมาณมากอาจทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นได้ แนะนำให้กินองุ่นไม่เกิน 15-20 ผล/ครั้ง หรือประมาณครึ่งถ้วยตวง เพื่อให้ได้รับปริมาณคาร์โบไฮเดรตเหมาะสม และลดผลกระทบต่อระดับน้ำตาลในเลือด</p> <p data-bbox="103 1388 1125 1422"><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ryt9, newswit, thaipr, thailand4, brighttv, thaipr, khaoja) นสพ.มติชน</p> <p data-bbox="103 1433 1316 1668">- พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมอนามัย เผยจากกรณีข่าวการตรวจพบสารตกค้างองุ่นไซนัสแคท แนะนำให้ประชาชนบริโภคผักและผลไม้เป็นประจำ แต่อย่าลืมหั่นผักผลไม้ให้สะอาดทุกครั้ง เพราะนอกจากจะช่วยลดสารเคมี หรือการตกค้างของยาฆ่าแมลง ยังช่วยทำความสะอาดการปนเปื้อนคราบดินโคลนได้ด้วย และควรบริโภคผลไม้หลากหลาย เลือกผลไม้ตามฤดูกาล เลือกซื้อจากแหล่งจำหน่ายที่ผ่านการรับรองมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารตามวิถีชีวิตปกติใหม่ (SAN &amp; SAN Plus)</p> <p data-bbox="103 1691 454 1724"><b>เตือนสถานบันเทิงชายก๊าศหัวเราะ</b></p> <p data-bbox="103 1736 1173 1769"><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (เดลินิวส์, มติชน, thebangkokinsight, ch3, newtv, thailandplus) นสพ.มติชน</p> <p data-bbox="103 1780 1316 2161">- ภก.วีระชัย นลวชัย รองเลขาธิการ อย. เผยเจ้าหน้าที่ อย. ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ บก.ปคบ., บก.ปคม. สน.พลับพลาไชย 2 และสน.ชนะสงคราม เข้าตรวจสอบสถานบันเทิงย่านถนนข้าวสาร 2 แห่ง พบการลักลอบขายลูกโป่งบรรจุก๊าศหัวเราะ (ก๊าศไนโตรสออกไซด์) ดังนี้ 1.ร้าน best friend พบโมซ่า (ก๊าศไนโตรสออกไซด์) 36 กล่อง กระจายใส่เงินใช้แล้ว 100 กระเปาะ กระบอกอัดก๊าศ 8 กระบอก ลูกโป่ง คละขนาด 1,500 ขึ้น และป้ายเสนอขายลูกโป่งหัวเราะ 2 ใบ 2.ร้าน boozy ตรวจค้นพบโมซ่า 58 กล่อง กระจายใส่เงินใช้แล้ว 105 กระเปาะ กระบอกอัดก๊าศ 3 กระบอก และลูกโป่ง คละขนาด 2 ลูก โดยมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 5 พันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ สุดดมก๊าศหัวเราะเพื่อความเพลิดเพลิน อาจเกิดอาการคลื่นไส้ อาเจียน หมดสติ เป็นอันตรายถึงเสียชีวิต พร้อมเตือนสถานบันเทิงอย่านำมาจำหน่าย มีความผิดติดคุกสูงสุดถึง 5 ปี</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>เตือนผู้ที่จัดฟันแฟชั่นเถื่อน</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (แนวหน้า, ผจก., คมชัดลึก, สปริงนิวส์, hfocus, thansettakij, sonthitalk, newtv, mcot)</p> <p>- นพ.ไพโรจน์ สุริตันวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ เตือนผู้ที่จัดฟันแฟชั่นเถื่อน เสี่ยงติดเชื้อ เกิดแผลอักเสบ และถึงแก่ชีวิต จากวัสดุและวิธีการที่ไม่ได้มาตรฐานทางการแพทย์ ซึ่งพบบ่อยในยุคที่ประชาชนเข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์ได้ง่าย แนะนำให้เข้ารับการจัดฟันและรักษาจากทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น</p>	
<p><b>ยารักษาวัณโรคกับดวงตา</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ เดลินิวส์</p> <p>- นพ.อาคม ชัยวิระวัฒน์ ผู้อำนวยการ รพ.เมตตาประชารักษ์ ระบุว่าอาการรักษาวัณโรคจำเป็นต้องรับประทานยาต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน และต้องใช้อย่างระมัดระวังในการรักษา อาจส่งผลกระทบต่อเส้นประสาทตาได้ แนะนำผู้ที่รับยาต้านวัณโรคจำเป็นต้องได้รับการตรวจตาจากจักษุแพทย์อย่างสม่ำเสมอ.</p>	
<p><b>ผลักดันเพิ่มสิทธิผู้สูงอายุ</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ เผยจากการเปิดตัว “อาคารนวัตกรรมเทคโนโลยีสุขภาพผู้สูงวัย” เมื่อต้นเดือน มี.ค. 67 เพื่อเป็นโมเดลดูแลแบบครบวงจร โดยเน้นกิจกรรมหลากหลายส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค ทั้งกายและใจ โดยผู้สูงอายุที่ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นกลุ่มสูงวัยหลังเกษียณ สาเหตุจากปรับตัวไม่ได้ มีภาวะเครียดแอบแฝง หลังร่วมกิจกรรม 80% ดีขึ้น ทั้งนี้ การบริการดังกล่าวยังไม่ครอบคลุมสิทธิบัตรทอง สิทธิเบื้องต้นเป็นข้าราชการ ส่วนสิทธิอื่น ๆ ต้องมีใบส่งตัว ล่าสุด สปสช. กำลังพิจารณาออกกำลังกายบำบัด เข้าสู่สิทธิประโยชน์</p>	
<p><b>สสส.จัด The ICONiC Run Fest 2024 สนามสุดท้าย จ.นครศรีฯ</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- ที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช สสส. ร่วมกับ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรมอนามัย สธ. สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน (องค์การมหาชน) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และภาคีเครือข่าย จ.นครศรีธรรมราช จัดเทศกาลงานวิ่ง The ICONiC Run Fest Thailand Series Nakhon Si Thammarat 2024 กิจกรรม เดิน วิ่ง กิน เที่ยว เพื่อสุขภาพ ภายใต้แนวคิด รวมพลังสร้างสุขภาพดี เศรษฐกิจดี สร้างเมืองสู่ความยั่งยืน ต้นแบบกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพระดับประเทศ จ.นครศรีธรรมราช เป็นสนามที่ 5 กระตุ้นการท่องเที่ยวเมืองรอง สร้างรายได้เชิงเศรษฐกิจสู่ชุมชนต่อเนื่อง ลดพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ (NCDs) เตรียมขยายผลพัฒนาแผนยุทธศาสตร์จังหวัดสร้างเศรษฐกิจชุมชนยั่งยืน</p>	
<p><b>จัดวาง ‘มาตรฐานใหม่’ ก้าวต่อไปของ รพ.สต.ในมือท้องถิ่น</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ประชาไท</p> <p>- นพ.ปริดา เต๋ออารักษ์ ประธานศูนย์วิชาการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อเสริมพลังพลเมืองตื่นรู้ (ศสพ.) ชี้ถึงเวลาเปลี่ยนวิธีคิดระบบสุขภาพปฐมภูมิ จากเน้นสถานพยาบาลเป็นหลัก สู่การใช้ "ชุมชนเป็นฐาน" รองรับการถ่ายโอน รพ.สต. 4,276 แห่งให้ท้องถิ่นดูแล เผยอยู่ระหว่างวิจัยพัฒนามาตรฐานบริการแบบมีส่วนร่วม ต้องดูแลคุณภาพชีวิตประชาชนแบบองค์รวม เน้นส่งเสริมป้องกันโรคที่ค้ำถึงปัจจุชุมชน วัฒนธรรม สังคม และสิ่งแวดล้อม พร้อมชี้ระบบสุขภาพปฐมภูมิที่เข้มแข็งช่วยเพิ่มผลิตภาพทางเศรษฐกิจได้</p>	
<p><b>โรงงานตะกั่ว นิคมบ่อทอง ระเบิด</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ข่าวสด, บ้านเมือง, มติชน)</p> <p>- กรณีถึงผสมสารเคมีบริษัทแห่งหนึ่ง ในนิคมอุตสาหกรรมบ่อทอง ต.บ่อทอง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ซึ่งทำธุรกิจผลิตสังกะสี ตะกั่ว ดีบุก เกิดการระเบิดเมื่อเวลา 09.30 น. ของวันที่ 26 ต.ค.ที่ผ่านมา มีคนงานชาวพม่าเสียชีวิต 2 ราย และได้รับบาดเจ็บ 7 ราย สาหัส 3 ราย บาดเจ็บเล็กน้อย 4 ราย ล่าสุด โรงงานดังกล่าวได้ปิดทำการตามคำสั่งของจังหวัดที่นำหนังสือมาติดประกาศเมื่อช่วงค่ำวานนี้ โดยแม่ค้าขายของชำหน้าโรงงาน รู้สึกกลัวมากเพราะไม่รู้ว่าเป็นสารเคมีชนิดใด และมีอันตรายต่อร่างกายอย่างไร ชาวบ้านยังต้องคอยระวังต่อไป</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>ไต้หวัน-ไทย ถกแผนรับมือการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ</p> <p>-รพ.จางฮั่วคริสเตียน จัดงานประชุมสัมมนาการดูแลสุขภาพอัจฉริยะไต้หวัน-ไทย 2024 ในวันที่ 22 พ.ย.67 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการแพทย์ระหว่างไต้หวันและไทย และยกระดับการพัฒนาทางการแพทย์อย่างยั่งยืนในระดับโลก โดยมีหัวข้อหลักคือ การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ, ESG และสุขภาพอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นโอกาสในการหารือเกี่ยวกับกรณีศึกษาความท้าทายทางการแพทย์ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม (ESG) ในสถานพยาบาลให้มีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น โดยได้เชิญตัวแทนจากกรม สบส. มาร่วมแบ่งปันกลยุทธ์และประสบการณ์ด้านการแพทย์ทางไกล การลดคาร์บอนจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ รวมถึงกลยุทธ์และแนวทางปฏิบัติของผู้ผลิตในอุตสาหกรรมการแพทย์อัจฉริยะของไต้หวัน ที่เกี่ยวข้องกับ ESG</p>	
<p><b>สารตกค้างในองุ่นไซน์มีสแคท</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ไทยนิวส์ออนไลน์, tnews)</p> <p>- นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ เลขาธิการ เผยแพร่สารตกค้างที่ตรวจพบใน องุ่นไซน์มีสแคท มีเพียงตัวอย่างเดียวที่พบคลอร์ไพริฟอส ซึ่งกฎหมายห้ามใช้ ส่วนสารตกค้างอื่นๆ มีทั้งกลุ่มที่กฎหมายระบุค่าความปลอดภัย ซึ่งผลการตรวจไม่เกินเกณฑ์ความปลอดภัยที่กำหนด และกลุ่มสารกำจัดศัตรูพืชที่ระดับสากลไม่ได้จัดอยู่ในรายการเฝ้าระวัง เนื่องจากไม่มีข้อมูลการก่ออันตรายพร้อมขอให้อย่าตื่นตระหนก อย.ได้ยกระดับการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด และให้ความสำคัญกับการล้างผักผลไม้อย่างถูกวิธี เพื่อลดสารตกค้าง</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ประชาชาติธุรกิจ, ผู้จัดการ, คมชัดลึก, ฐานเศรษฐกิจ, news1live, sondhitalk, linetoday, amarintv, ch3,)</p> <p>- นางสาวสารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการสำนักงานสภาผู้บริโภค เสนอ อย. ดำเนินการทางกฎหมายกับบริษัทผู้นำเข้าผลไม้ที่มีวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ที่ห้ามใช้ในประเทศ คือ คลอไพริฟอส และเอ็นดริล อัลดีไฮด์ เพราะถือเป็นผลไม้หรืออาหารที่ผิดมาตรฐาน แนะนำให้ชาวปลอดภัย-ไม่มีการตกค้างในเนื้อผลไม้ เพราะถือว่ามีความผิดตาม พ.ร.บ.อาหารมาตรา 25</p> <p>ผลการสุ่มตรวจองุ่นไซน์มีสแคทในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลพบสารเคมีตกค้างใน 23 จาก 24 ตัวอย่าง โดยพบสารอันตรายชนิดที่ 4 ที่ไทยห้ามใช้ ได้แก่ คลอไพริฟอสและเอ็นดริล อัลดีไฮด์ ซึ่งมีผลต่อพัฒนาการทางสมองและกระตุ้นการเติบโตของเซลล์มะเร็ง นอกจากนี้ยังพบสารอันตรายชนิดที่ 3 จำนวน 26 ชนิด และสารที่ไม่อยู่ในบัญชีไทยถึง 22 ชนิด สส.ได้ยกเลิกการใช้คลอไพริฟอสอย่างเป็นทางการตั้งแต่ มิ.ย.63 ส่วนเอ็นดริล อัลดีไฮด์ เป็นสารเคมีอันตรายใช้ในการกำจัดแมลงกระทรวงเกษตรห้ามใช้ไปตั้งแต่ ก.ค.64 เนื่องจากมีความเป็นพิษสูงมาก</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ สำนักข่าวอิศรา</p> <p>- ได้เสนอข้อมูลเกี่ยวกับรายงานของสตง. เรื่อง ‘การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานการควบคุมผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายของ อย. และส่วนภูมิภาค สสจ. จำนวน 7 แห่ง พบว่า ดำเนินการควบคุมผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ทำให้ไม่ครอบคลุมสถานประกอบการที่มีความจำเป็นแก่การควบคุม ส่งผลให้ผู้ประกอบการมีแนวโน้มที่จะดำเนินการเกี่ยวกับสถานที่ผลิตและผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามกฎหมาย เสี่ยงเกิดความไม่ปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานและผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้คุณภาพต่อประชาชนผู้บริโภค รวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินได้มีข้อเสนอแนะเพื่อให้การควบคุมวัตถุอันตรายในความรับผิดชอบของ อย. เกิดความครอบคลุมและเป็นไปตามหลักเกณฑ์แนวทางที่กำหนด พร้อมทั้งทำยให้ติดตามว่า อย. และ สสจ. จะมีการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของสตง.อย่างไร</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ ฐานเศรษฐกิจ</p> <p>-นายสัญญาชัย ปุณณะชัยศิริ นายกสมาคมผู้ค้าและส่งออกผลไม้ไทย ถามถึงเหตุผลที่สุ่มตรวจองุ่นไซน์มีสแคท โดยเฉพาะจากจีน ไม่นำองุ่นนำเข้าจากออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา หรืออินเดียมาทำการสุ่มตรวจเปรียบเทียบกับ รวมถึงมาตรฐานที่ใช้ในการตรวจและวิธีการตรวจสอบ มองว่ากำลังทำให้บ้านเมืองปั่นป่วน กลายเป็นปัญหาการเมือง เหมือนเป็นเครื่องมือโจมตีจีน ส่งผลให้พ่อค้าแม่ค้าผลไม้เดือดร้อน แต่ก็ยังโชคดีที่ยังมีชาวออกมาเป็นทางบวก ที่ก.ส.ออกมาชี้แจงว่าสารเหล่านี้ล้างออกได้</p>	